

# จะเลือกเงินหรือชีวิต

## Your Money or Your Life

โดย ศ. (กิตติคุณ) ประกาย นนทวาลี

### อดีตรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เงินวัดคุณค่าของชีวิต ชีวิตถูกผลักดันในแทบทุกด้านของชีวิตก็ว่าได้ แต่เงินให้ครบสุขจริงหรือ ในสถิติจากสหรัฐอเมริกาทำให้เห็นว่า นับแต่ พ.ศ. 2510-2541 ชาวอเมริกันซึ่งยอมรับว่าตนเองมีความสุขนั้นได้ลดลงร้อยละ 35 เหลือร้อยละ 30 ทั้งนี้เพราะเขามีเวลาดำเนินชีวิตที่แสวงหาความสุข เพราะเขาอยากได้เงินตอบแทนมากขึ้นเป็นลำดับ แต่แท้จริง ถ้ามีเงินมาก เราก็กังวลในการดูแลรักษา ถ้ามีเงินมากเราก็ต้องมีทางเลือกมากขึ้น

ดังนั้นการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมจึงต้องคิดถึงคุณค่าของชีวิตเป็นประเด็นหลัก เราจึงต้องแสวงหาสาระดีของชีวิตเพราะชีวิตเราต้องกลับมาสู่ความเชื่อมโยงกับชุมชน ครอบครัวสังคม และโดยเฉพาะจิตวิญญาณ เรามีบั้งควรวินเงินเป็นจ้าวเหนือหัวเรา จึงต้องระลึกถึงความสันโดษ ความเหมาะสมอันเป็นสายกลางของการดำเนินชีวิตให้สุขสมมีค่า ตัวอย่าง สตรีที่ลงขันกับเพื่อนเพื่อซื้ออาหาร สำหรับเสื้อผ้าก็ใช้มือสองเป็นต้นซึ่งก็ไม่เลวนัก (เสื้อผ้าพอใช้การได้)

ชีวิตจึงควรแสวงหาความสุขร่วมกับเพื่อนพ้องครอบครัว เพื่อนมิตรสหาย และคู่ครอง การพิจารณาเยี่ยมธรรมและด้วยชอบธรรม จึงจะเป็นการสร้างคุณค่าอันแท้จริงแก่ตนเองครอบครัว และสังคม

ท่านพุทธทาสที่เราเคารพเคยกล่าวว่า “สงบเย็นเป็นประโยชน์” ซึ่งข้าพเจ้าเห็นด้วยยิ่ง แม้นจะเป็นชาวคริสต์ ผู้ถือมั่น ยึดมั่นในพระวาจาของพระคริสต์ว่า “จงดูดอกไม้ในทุ่งนา มันมิได้ทำงาน หรือปั้นด้ายให้เหน็ดเหนื่อย แต่พระเจ้าทรงเลี้ยงนก เลี้ยงหนู เลี้ยงดอกไม้จันทน์เจริญงอกงาม ให้ชีวิต ให้ความสดชื่นให้บทเรียนแก่ชีวิตได้”

ข้าพเจ้าจึงขอเป็นพยานในสิ่งขณะนี้ และจะขอสนับสนุนตลอดไป จึงขอเชิญชวนมิตรสหายให้ลองปฏิบัติดูเถิด คงอำนวยประโยชน์และชี้ทางนำชีวิตในสังคมปัจจุบันซึ่ง “กร้าว” และยุ่งเหยิงพอควรเกี่ยวกับเงินมิใช่ส่วนตัว ส่วนครอบครัว แต่ไปทั่วประเทศชาติด้วย

บางท่านอาจว่า ข้าพเจ้าขวางเศรษฐกิจของชาติ แต่มิใช่ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงอย่างนั้นเลย แม้แต่น้อย

ตนเองได้ทำงานให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะรองประธานสภาคริสตจักรฯ ได้ออกไปสั่งสอนธรรม ตามพระวณะพระคริสต์อยู่หลายจังหวัด ตระหนักดีถึงการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมหรือยตราไปกับธรรม และด้วยธรรม ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัว และด้วยการภาวนาว่าขอพระคริสต์นำชีวิตเรา

คำพยานนี้ขอมอบแก่มิตรที่รักในทุกศาสนา ทุกชนเผ่า เพื่อเราจะมีได้ถูกรอบงำด้วยอำนาจเงินตราจนเกินควร

ขอเป็นพยานชีวิตดังนี้